



สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จำกัด
PHYATHAI AND PAOLO HOSPITAL GROUP SAVINGS AND CREDIT CO-OPERATIVE, LIMITED

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

เรื่องชี้แจงความคืบหน้ากรณีเงินลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และเงินฝากเงินให้กู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทุกท่าน

1) กรณีการลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 110 ล้านบาท (ในฐานะบริษัทรัฐวิสาหกิจ)

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู ซึ่งในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการนั้นทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหนี้อื่นทั้งสิ้น 84 สหกรณ์ ผ่านชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้มีมติร่วมกัน ในการเจรจาต่อรองกับผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทย โดยได้นำข้อสรุปดังกล่าวไปบรรจุในแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทย ดังนี้

- 1) ไม่มีการตัดหนี้ (Hair cut) ของเจ้าหนี้หุ้นกู้ของกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์
- 2) ขยายการชำระคืนหุ้นกู้แต่ละรุ่นออกไปอีก 6 ปี
- 3) ให้ผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 1.5 ของหุ้นกู้แต่ละรุ่น นับแต่วันที่แผนฟื้นฟูมีผลบังคับใช้ โดยผลตอบแทน 2 ปีแรกจะไปจ่ายปีสุดท้ายของหุ้นกู้แต่ละรุ่น

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาก็ประชุมเจ้าหนี้ของบริษัทการบินไทย ทั้งหมดโดยเสียงข้างมาก ได้อนุมัติผ่านแผนฟื้นฟูดังกล่าว และศาลได้พิจารณาเห็นชอบแผน รวมถึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารแผน เพื่อดำเนินการตามแผนฟื้นฟูที่กำหนดนับแต่ที่ศาลให้ความเห็นชอบแผนดังกล่าวต่อไป

2) กรณีเงินฝาก และเงินให้กู้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด

ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จึงได้จัดประชุมร่วมกับ สหกรณ์ฯ เจ้าหนี้ 15 สหกรณ์ฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุปในการปรับโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ทั้งในส่วนเงินฝากและเงินกู้ ที่มีจำนวนหนี้รวมกันทั้งสิ้น 2,881 ล้านบาท ที่สำคัญดังนี้

อาคารโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 670/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2279-7000 ต่อ 11171-11175 โทรสาร 0-2271-7039 มือถือ 08-1926-4620
Paolo Hospital Phaholyothin Building 670/1 Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok, 10400 Thailand
Tel. 0-2279-7000 Ext. 11171-11175 Fax : 0-2271-7039 Mobile : 08-1926-4620 www.phyathaicoop.com

- 1) สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ขินยอมที่จะชำระหนี้ทั้งเงินฝากและเงินกู้คืนให้แก่สหกรณ์ฯเจ้าหนี้ทั้งหมด โดยขอขยายงวดการชำระหนี้ออกไปอีก 10 ปี
- 2) สหกรณ์ออมทรัพย์ฯเจ้าหนี้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกู้ เหลือร้อยละ 2 ต่อปี
- 3) หากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ได้รับเงินคืนจากการติดตามการทุจริตภายในสหกรณ์ฯเอง จะนำเงินดังกล่าวมาชำระหนี้คืนแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯเจ้าหนี้ ทั้งหมด

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อสรุปการปรับโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ที่ได้ตกลงร่วมกัน สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงได้ดำเนินการ ดังนี้

2.1) สำหรับ เงินฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ฝากไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด นั้นปัจจุบัน มียอดสุทธิคงเหลือ 46,948,300 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงได้พิจารณาลงนามในบันทึกข้อตกลงชำระคืนเงินฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด พร้อมกับสหกรณ์ฯเจ้าหนี้เงินฝากอื่นทั้งหมด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 โดยมีประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ร่วมลงนามเป็นพยาน

2.2) สำหรับเงินให้กู้ที่ฟ้องดำเนินคดีกันนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จำกัด กับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด เพื่อให้ชำระหนี้ ทั้งสิ้น 64,708,165 บาท ได้มีการจัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลขึ้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 และศาลได้พิพากษายอมตามในวันดังกล่าว โดยเนื้อหาสัญญาประนีประนอมเงินกู้ และบันทึกข้อตกลงชำระคืนเงินฝากเป็นไปตามกรอบแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ที่ตกลงร่วมกัน ทั้ง 15 สหกรณ์ฯ เจ้าหนี้

จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ทางคณะกรรมการสหกรณ์ฯจะไม่เห็นพ้องกับผลตอบแทนที่สหกรณ์ฯได้รับที่น้อยลงจากการปรับโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ในครั้งนี้ แต่หากปล่อยให้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ขาดสภาพคล่องทางการเงินที่รุนแรง จนไม่สามารถดำเนินกิจการไปได้ จะก่อให้เกิดปัญหาในการชำระหนี้คืนทั้งหมดของสหกรณ์ฯในอนาคตได้ ประกอบกับแนวทางการแก้ปัญหาในครั้งนี้เป็นมติร่วมกันทั้ง 15 สหกรณ์ฯเจ้าหนี้ ในการเข้าร่วมกันแก้ไขปัญหากกรณีดังกล่าว ภายใต้แนวทางของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์

ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาแล้วเห็นว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงได้พิจารณาลงนามในบันทึกข้อตกลงชำระคืนเงินฝาก และทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลในการชำระหนี้เงินกู้ กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด

๗ จากที่กล่าวมาในเบื้องต้นเป็นความคืบหน้าของกรณีเงินลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และกรณีเงินฝากและเงินให้กู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ที่จะแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบ หลังจากนั้นคณะกรรมการจะได้ดำเนินการติดตาม เพื่อให้มีการชำระคืนหนี้ตามแผนงานหรือข้อตกลงที่กำหนดไว้และจะได้แจ้งความคืบหน้าให้สมาชิกทราบในโอกาสต่อไป

สุดท้ายนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จำกัด จะยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ที่จะสนับสนุนมติทางการเงินให้แก่สมาชิกอย่างสุดกำลัง เพื่อให้สมาชิกได้มีกำลังใจในการปฏิบัติงานและฝ่าฟันปัญหาวิกฤติโรคระบาดที่กำลังเผชิญในครั้งนี้อย่างเข้มแข็งต่อไป ขอให้เชื่อใจและไว้วางใจสหกรณ์ของเรา



ขอแสดงความนับถือ

(นายภูซงค์ ทองแดง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จำกัด